

# จดหมายข่าว

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



## ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชลบุรี และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวจิตติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชลบุรี และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณฯ และพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงาน กปร. ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ โดยนางสาวธรรารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระรักษาทempel ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมจำนวน ๕๗ รายการ การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี และพิจารณากำหนดมาตรการควบคุม การขนย้ายต้นพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์ มังคุดพันธุ์ให้สอดคล้องตามประกาศ กกร. ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมทั้งความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความจำเป็นในพื้นที่ โดยนางสาวธรรารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์

## ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๒๓) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี



## ประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบสรุปผลการประชุมหมู่บ้านคชานุกรักษ์ และหมู่บ้านเครือข่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ ของพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุกรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายบุคคล โครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาการถอดบทเรียนโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ จังหวัดชลบุรี และการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุกรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร จังหวัดชลบุรี ณ ห้องเจปาร์ค ฮออลล์ ชั้น ๒ โรงแรมเจปาร์ค อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีการเสวนาถอดบทเรียนการขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดชลบุรี เรื่อง “เกษตรพลังบวก สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” รับฟังการมอบนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร จังหวัดชลบุรี และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND AGRICULTURE HUB พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก” เทคนิคการจัดรายการวิทยุ หัวข้อ “รายการปัง ฟังแล้วโดน” การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “Content creator online ง่าย ๆ ใครก็ทำเป็น” และฝึกการปฏิบัติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น ๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบรายงานผลการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๑๐ ราย รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ (การทำอาหารว่าง ๒ ชนิด) และการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน ๑๘ ราย โครงการการจัดบริการล่ามภาษามือ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ (กิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ) การพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ศูนย์ และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะของผู้ช่วยคนพิการ เงินสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียน ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลายี่สก ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตัว โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



## ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบปริมาณผลผลิต และจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) เฉพาะรายที่เป็น จสค. Active รายงานสถานการณ์ราคา และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และปริมาณกุ้งที่มีความประสงค์จะดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่าย โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบการคาดการณ์สภาพอากาศ จังหวัดชลบุรี สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรีและการให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว



## การสัมมนา เรื่อง “การนำพากาศเกษตรไทยสู่ความสำเร็จ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การนำพากาศเกษตรไทยสู่ความสำเร็จ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

➤ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด การสัมมนา โดยมีการเสวนาบทบาทของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ต่อการนำพางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสำเร็จ ข้อค้นพบของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามงานสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่

➤ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการนำพางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม”



มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์

## ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี นโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรจังหวัดชลบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และพิจารณาผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



## ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว





**พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗**

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเย็นสุขใจ วัดอมพนมวาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



**รายการอัปเดตเกษตรกรนำ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการดำเนินรายการ “อัปเดตเกษตรกรนำ” เป็นประจำทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ถ่ายทอดผ่านทาง Page Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ดังนี้

➢ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอเรื่องสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ

➢ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ นายอภิ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดร.สุภาวรรณ เพ็ชศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ดร.อัญชลี ปัญญาภาว เกษตรจังหวัดแพร่ และนายนิรันดร อ่วมทิพย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำเสนอเรื่องโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดแพร่

➢ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางไพรัตน์ โสภานุญ ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นนาคแผนใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอเรื่อง “ 1 ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นนาคแผนใหม่ กลุ่มแปลงใหญ่มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยนางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดรายการ “อัปเดตเกษตรกรนำ” เป็นประจำทุกสัปดาห์



# รายการเกษตรอินทรีย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี จัดรายการ “เกษตรอินทรีย์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี FM ๙๙.๗๕ MHz และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook สวท.ชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๐๙.๑๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธรรารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินรายการเกษตรอินทรีย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

▶ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องข้อพึงปฏิบัติของเกษตรกรที่ได้รับมอบที่ดิน ส.ป.ก. การขออนุญาตเพื่อการเกษตร เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมเมื่อเกษตรกร ส.ป.ก. “เสียชีวิต” การชำระเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพิ่มช่องทางการชำระหนี้ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ผ่าน ธ.ก.ส. ส.ป.ก. พร้อมให้บริการแล้วบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เตือนภัยเกษตรกรให้ระวังมิจฉาชีพ เตือนภัย Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. โครงการจิตอาสา “ปลูกป่า สร้างธนาคารอาหารชุมชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาววีรชิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวณัชชา สีนเนื่ององ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบายการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เป็นผลสำเร็จ GDP ภาคเกษตร ไตรมาส ๒ หดตัว เหตุจากเอลนีโญ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครั้งแรกของปี ๒๕๖๗ และแนวโน้มปี ๒๕๖๗ ภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรวมชาววัง จังหวัดปราจีนบุรี ปลูกมะระขึ้นกอินทรีย์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โครงการส่งเสริมการใช้แทนแถง อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร การออกหน่วยบริการทำหมันสัตว์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยมีนางสาววีรชิตา อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุมิตรา รุ่งแจ้งรัศมีวงศ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องเชิญชวนส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “รู้จักดิน ทำกินได้” ภายใต้ธีม “Caring for soils : measure, monitor, manage” ใส่ใจมาตรฐาน ตรวจวัดจัดการดิน ดินดียั่งยืน” ขอรับสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝก ขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.๑๔ และ พด.๑๕ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โดยมีนางสาวประภาศรี แก้วคำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวเนตรณพิศ นาคอ่วมคำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

▶ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ นำเสนอเรื่องพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน แนะนำองค์กรกรมชลประทาน และโครงการชลประทานชลบุรี สภาภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ำภาพรวมกรมชลประทาน สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก สถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี เตือนภัยเกษตรกรให้ระวังมิจฉาชีพ ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดนใจ) รอบที่ ๔ และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายชาญณรงค์ เป็งเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และนายอิศเรศ ดวงเนตร นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ



# สารน่ารู้



## สัตว์น้ำมีชีวิตที่สามารถขนส่งผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ไทย



ปลากัด



ปลาสด



ปลาหางนกยูง



กลุ่มหอยฝาเดียวและไข่หอย



พรรณไม้้ำ



กบ



ปลาไหล

สามารถศึกษารายละเอียดการขนส่งสัตว์น้ำเพิ่มเติมผ่าน QR CODE



ตัวอย่างตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



## ขั้นตอนการส่ง

**1**



**แพ็ก**

เลือกสัตว์น้ำที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ใสความหนาแน่นที่เหมาะสม และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนา ป้องกันการเกิด ความเสียหายต่อสัตว์น้ำ

**2**



**บรรจุ**

เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไปรษณีย์ไทย บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง และขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้า

**3**



**ส่ง**

แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการหุ้มห่อ ก่อนส่งทุกครั้งเพื่อติดสติ๊กเกอร์หรือประทับตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น โทรศัพทหมายเลข 0 2562 0553 <https://www4.fisheries.go.th/fcstd>



สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ 0 2831 3869 หรือ THP Contact Center Ins.1545



มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์